

Số: 425 /LĐLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

V/v tích cực tham gia viết bài cho cuộc thi
“Vòng tay công đoàn”

Kính gửi: - Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã;
- Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố;
- Báo Lao động Thủ đô; Trang Web LĐLĐ Thành phố.

Được sự nhất trí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tạp chí Lao động Công đoàn tổ chức cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” trên ấn phẩm tạp chí Lao động và Công đoàn (thời gian từ 30/10/2020 đến hết 30/9/2021) nhằm phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo như trên. Nêu bật nỗ lực, cố gắng của tổ chức Công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước trong thực hiện nhiệm vụ; cho thấy hoạt động chăm lo của công đoàn không chỉ dừng lại ở bề nổi, phong trào mà thực sự là một quá trình gắn bó với đoàn viên, người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi xứng đáng gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động.

Căn cứ Công văn số 527/LĐCĐ ngày 19/7/2021 của Tạp chí Lao động Công đoàn về việc tích cực tham gia cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội tích cực viết bài tham gia cuộc thi “Vòng tay Công đoàn” theo thể lệ cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” được gửi kèm công văn này.

Các tác phẩm gửi về đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi sẽ tiếp tục được đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Lao động và Công đoàn (bao gồm các ấn phẩm báo giấy: Tạp chí Lao động và Công đoàn; An toàn vệ sinh lao động và tạp chí điện tử cuocsongantoan.vn)

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các công đoàn cơ sở, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố nghiêm túc triển khai tuyên truyền, hưởng ứng. Báo cáo số lượng, danh sách tác phẩm tham dự Cuộc thi về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) để theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Tuyền